

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาภานต์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และท่านอาจารย์ ดร.อุรสา พรหมทา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทาง การแก้ไขปัญหา ตลอดจนความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี รวมทั้งกำลังใจและความห่วงใยที่มอบให้กับผู้วิจัยด้วยดี เป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย และท่านอาจารย์ ดร.วราวรรณ อุบลเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำข้อคิดเห็น ข้อชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งการตรวจสอบ เสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ เนื้อหาในการทำวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ประสทธิประสาทศาสตร์วิชาความรู้ให้ตั้งแต่ต้นจนจบหลักสูตร ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง นายอดุลชัย โคตะวีระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายรังสิต วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ สำหรับนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รุ่นที่ 22 ทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ทั้งในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ตลอดจนกำลังใจที่ส่งผลให้ผู้วิจัยแก้ปัญหา อุปสรรค จนบรรลุผลสำเร็จได้ในที่สุด และรวมถึงสถานศึกษาแห่งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ที่ดี ที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งจากบิดา มารดา และภรรยา กลุ่มตัวอย่างตลอดทั้งคณะบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบความสำเร็จได้

คุณประโยชน์ และความดีอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อบูชา พระคุณของบิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ชีวิต ให้ความรัก ให้สติปัญญา ให้ความวิริยะอุตสาหะ ความหวังและกำลังใจ ในการทำงานทุกอย่างแก่ผู้วิจัยจนประสบผลสำเร็จด้วยดี

อภิวัฒน์ สาระโพธิ์